

CHỈ THỊ

về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và sự đồng thuận xã hội.

2- Đảng đoàn Hội đồng nhân tỉnh lãnh đạo tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử; tăng cường tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp giám sát và phản biện việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật.

3- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo triển khai, thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung có liên quan; tiếp tục đẩy mạnh công khai các thông tin về các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, về cải cách thủ tục hành chính, các quy hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, ...; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong hoạt động; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã và sẽ ban hành.

4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:

Căn cứ quy định, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, nghiên cứu xây dựng quy định cụ thể về trách nhiệm, nội dung, phương pháp, quy trình để triển khai thực hiện trong hệ thống tổ chức mình.

Bảo đảm việc tổ chức thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có chất lượng tốt trên cơ sở tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp, theo đúng các quy định được hướng dẫn. Đề phòng và kiên quyết đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng góp ý, giám sát, phản biện để vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên.

5- Các cấp ủy mà trước hết là Thường trực cấp ủy phải tăng cường đúng mức sự lãnh đạo đối với việc tổ chức triển khai đồng bộ Chỉ thị này. 6 tháng/1 lần từng cấp ủy tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm và bàn giải pháp triển khai trong thời gian đến.

6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền nội dung quy chế, quy định của Trung ương và của tỉnh bằng các hình thức phù hợp để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm, hiểu và tích cực tham gia.

7- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản, quy định cụ thể để triển khai thực hiện tốt các quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Căn cứ Chỉ thị này, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện; 6 tháng/1 lần báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị;
- Văn phòng Trung ương Đảng + T 78; } (để báo cáo)
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- BCS đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng